

## บทที่ 6

### สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาค้นคว้างานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ที่นำระบบ KMS มาช่วยในการแก้ไขปัญหา จากการที่พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดประสบการณ์ในงานร่วมสอบสวนคดีอาญา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน หากมีสำนักงานอัยการที่ทำหน้าที่ในงานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนโดยตรง ย่อมทำให้พนักงานอัยการเกิดความชำนาญรวบรวมความรู้ที่ได้มาเก็บไว้ในระบบ KMS ในงานสอบสวนคดีเยาวชน ย่อมดีกว่าที่จะให้พนักงานอัยการทุกสำนักงานทำหน้าที่ร่วมสอบสวนคดีเยาวชนซึ่งพนักงานอัยการแต่ละสำนักงานดังกล่าว มีงานประจำของตนเองจำนวนมากอยู่แล้ว อีกทั้งหากเป็นพนักงานอัยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานอัยการอื่นที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญา เช่น สำนักงานคดีภาษี สำนักงานแรงงาน สำนักงานวิชาการ อาจจะประสบปัญหาในด้านประสบการณ์สอบสวนคดีเยาวชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนคดีเด็กเยาวชนที่มีการแก้ไขใหม่เรื่อย ๆ ทำให้พนักงานอัยการซึ่งมีงานประจำจำนวนมากอยู่แล้วไม่มีเวลาไปศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ หรือฎีกา

ดังนั้น หากนำปัญหาต่าง ๆ มาเก็บไว้ในระบบ KMS ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานสอบสวนคดีเยาวชนที่ให้พนักงานอัยการทุกสำนักงานที่ประสงค์จะเข้าไป ศึกษางานร่วมสอบสวนคดีเยาวชนตลอดจนปัญหาที่ผ่านมา วิธีการแก้ไข และมีงานสอบสวนอะไรใหม่ ๆ เพื่อที่พนักงานอัยการหรือผู้ปฏิบัติงาน ที่มาทำงานใหม่สามารถศึกษาและปฏิบัติงานได้ทันที แม้ศูนย์อำนาจการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา จะแก้ปัญหาโดยจัดทำคู่มือสำหรับศึกษาและเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ก็เป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นไม่ทำให้พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญหรือมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

#### 6.2 ข้อเสนอแนะ

การจัดตั้งสำนักงานอัยการที่ทำหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กในการสอบสวนคดีเยาวชน โดยเฉพาะยอมทำให้พนักงานอัยการที่ทำหน้าที่โดยตรงมีเวลาในการศึกษา ค้นคว้า และเป็นบุคคลที่มีใจรักในงานด้านนี้ อันเป็นการทำให้งานสอบสวนคดีเยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุด เพิ่ม

ศักยภาพในงาน และการนำระบบ KMS มาใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งในปัจจุบันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด มีนโยบายจะตั้งสำนักงานอัยการที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาโดยตรง หากนางงานสอบสวนคดีเยาวชนไปร่วมอยู่ในสำนักงานสอบสวนคดีอาญา ก็จะได้รับประโยชน์ ทำให้พนักงานอัยการเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจัดเก็บเข้าระบบ KMS และหากจัดตั้งสำนักงานอัยการที่ทำหน้าที่ในงานสอบสวนคดีเยาวชนเป็นของตนเองประจำกรุงเทพมหานครในแต่ละสำนักงาน และทุกสำนักงานอัยการจังหวัดทุกสำนักงานก็จะทำให้งานร่วมสอบสวนคดีเยาวชน ในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved